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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 

วันที่   8   เดือนกุมภาพันธ์   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา   11.25   น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรี 

2.  นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

3.  นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

4.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

5.  นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ รก.ผู้อํานวยการกองคลัง 

8.  นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

9.  นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

10.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

11.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

12.นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

13.นางนิตยา  เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 

14.นางนภาชาด ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

15.นายนิเวศน์  เนตรคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

16.สอ.วันชัย  สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

17.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

18.นายสชุาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

19.นายพงศกร  กันทะสี   นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

20.นางสาวศุภลักษณ์ สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการ 

21.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

22.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 



2 
 

 

23.จอ.สุวัธชัย  กลอบคํา  นายช่างไฟฟูา 

24.ว่าที่ รต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

25.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

26. นายสุพล  กันทาสม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 

 

       เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม   ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตําบล    

สันปุาตอง ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันศุกร์ที่   9 กุมภาพันธุ์  2561  

นายกเทศมนตรีติดภารกิจจังหวัดน่าน  กอง/งานใด มีเอกสารด่วนจะให้

นายกเทศมนตรีลงนามให้เสนอเอกสารไว้ที่ห้องนายกฯ ก่อนเวลา  09.30 น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประจ าเดือนมกราคม 2561  ประชุมเมื่อวันที่  4 มกราคม  2561 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจสําเนารายงานการประชุม   ประจําเดือน

มกราคม พ.ศ.2561  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอแก้ไขหน้า  3  บรรทัดที่สองนับจากด้านล่างขึ้นมา   “นายสุพล  

กันทะสี”  ขอแก้ไขเป็น  “นายสุพล   กันทาสม” 

นายกเทศมนตรี  ท่านใดจะมีขอ้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน

มกราคม พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    4  มกราคม  2561 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  5.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจ าเดือนมกราคม 2561  

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ขอสรุปรายละเอียด ดังน้ี 

    ค่าเชื้อเพลิงนํ้ามันและหล่อลื่น  ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  ใ ช้ ไ ป   1 , 2 7 1 . 2 4  ห น่ ว ย  เ ป็ น เ งิ น

 35,099.20  บาท 

  เดอืนธันวาคม พ.ศ.2560 ใช้ไป 1, 309 .2 1   ห น่ ว ย   เ ป็ น เ งิ น

35,994.40  บาท 

  เปรยีบเทียบแลว้ใช้เพ่ิมขึ้นจากเดมิ  37.97  หน่วย  เป็นเงิน  895.20  บาท 

    ค่าไฟฟูา  ประจําเดอืน มกราคม  พ.ศ.2561 

   เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  ใ ช้ไป   9,533.95  หน่วย   เป็นเงิน  

47,823.91  บาท 

  เดือนมกราคม  พ.ศ.2561  ใ ช้ไป  7,508.93  หน่วย  เป็นเงิน  

38,256.36   บาท 

  เปรยีบเทียบแลว้ใช้ลดลง   2,025.02  หน่วย   เป็นเงิน  9,567.55  บาท 

    และขอความอนุเคราะห์แต่ละกอง/งาน  โปรดจัดส่งข้อมูลผู้มาติดต่อ

ราชการ  และข้อมูลการใช้รถ  มายังงานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล          

เพ่ือรวบรวมข้อมูลและบันทึกลงในเว๊ปไซต์กรมธุรกิจพลังงานต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  5.2   รายงานเรื่องร้องเรียน  ประจ าเดือนมกราคม  2561  (งานนิติการ  

และงานป้องกัน) 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ศูนย์ รับเ ร่ืองราวร้องทุกข์ ได้ รับเ ร่ือง ร้องเ รียนจากประชาชน  

ประจําเดอืน  มกราคม  พ.ศ.2561  ดังนี้ 

  1. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าเน่า  ซึ่งมีกลิ่นบริเวณ

รางระบายนํ้าหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลสันปุาตอง บริเวณบ่อพัก ซึ่งมีนํ้าไหล

ย้อนลงบ่อพักเกิดกล่ินเหม็น  จึงขอนําเรยีนที่ประชุมว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวอย่างไร 

นายพงศกร  กันทะสี   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นํารถดับเพลิงไปฉีดล้างหลาย

ครัง้แล้ว   ปัญหาดังกล่าวต้นเหตุมาจากร้านหมูกระทะ กินดะ  ได้ล้างกระทะ  

จาน ชาม และปล่อยนํ้าลงรางระบายนํ้า  ข้างร้านขายของถูกทุกอย่าง 20.-บาท   

มีกลิ่นบริเวณหน้าซอย  5  และไหลมาจนถึงรางระบายนํ้าของเทศบาลที่

ก่อสร้างใหม่ซึ่งมีบ่อพักตํ่ากว่างรางทําให้นํ้าขังและเกิดกล่ินเหม็น 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากปัญหาเกิดจากนํ้าไหลย้อน  จะต้องมีกลิ่นเหม็นต้ังแต่บ่อพักบ่อแรก  

ทําไมถึงเกิดกล่ินเฉพาะบ่อพักด้านใน 

นายพงศกร  กันทะสี   บ่อพักอยู่ในลักษณะตํ่ากว่ารางระบายนํ้า  จึงเกิดกล่ินเหม็น 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   สูบนํ้าเนา่ลงไปลงลําเหมืองเป็นการแก้ไขปัญหา 

นายกเทศมนตรี   นํ้าที่ไหลลงรางระบายนํ้ามีทั้งนํ้าไหลจากเคร่ืองซักผ้า  เทศบาลจะมี

มาตรการใดเพ่ือแก้ไขปัญหาได้บ้าง 

 1. สูบนํ้าออกไปก่อน  ให้งานปอูงกันช่วยเหลอืเฉพาะหน้าไปก่อน 

2. นํ้าทิ้งจากร้านหมูกระทะ  ขอให้กองสาธารณสุขโดย  นายสุพล  

กันทาสม  และนายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  ดูแลและแก้ไขปัญหา

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ 2. เร่ือง ร้องเรียนผู้ประกอบการร้านอาหาร  มีการเล่นดนตรีสด  และ

สง่เสยีงดังเกินเวลา  ทําให้รบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับ

ร้องเรียนมายังเทศบาล  2 ร้าน  คือ  ร้านลิ้นชาคาเฟุ  และร้านตุ๊กตาจันทน์

คลองชลประทาน  

นายกเทศมนตรี   เทศบาลออกตรวจสอบรา้นค้าที่เกิดปัญหาดหีรือไม ่อย่างไร 
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ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ การแก้ไขปัญหาดังกลา่วได้หารือกับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   ควรมีมาตรการระหว่างชุมชน และภาครัฐ  ซึ่งภาครัฐได้แก่  

สถานีตํารวจ   สํานักงานสรรพสามิต  และฝุายปกครอง  ภาคประชาชน  

ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน  ผู้ประกอบการทั้งหมดในพื้นที่  ผู้บริหาร

เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หารือร่วมกันเพ่ือสร้างมาตรการในชุมชนว่าจะ

กําหนดให้ร้านอาหารในพื้นที่เปิด – ปิดกี่โมง   โดยนัดประชุมระหว่างภาครัฐ  

และภาคประชาชนประชุมร่วมกันกําหนดมาตรการและถอืปฏิบัตใินชุมชน 

นายกเทศมนตรี   นัดประชุมร่วมกันในเดือนมีนาคม  2561  เ พ่ือวางแผนการ

ดําเนนิงานต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามว่าเทศบาลสามารถดําเนินการได้หรือไม่  อยู่ในอํานาจ

หน้าที่ของเทศบาลที่จะดําเนนิการในกรณีดังกล่าวหรือไม ่อย่างไร 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ ในส่วนของเทศบาลจะสามารถดูแล แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเร่ือง

มลพิษทางเสยีง  ซึ่งประชาชนได้แจ้งความเดอืดร้อนมายังเทศบาลซึ่งเทศบาลมี

หน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กับประชาชน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ฝุายปกครองต้องไปตรวจสอบร้านที่ก่อปัญหา ท้องถิ่นไม่ควร

ดําเนินการในลักษณะก้าวก่ายเกินไป  เทศบาลควรส่งเร่ืองให้หน่วยงานต้น

เร่ืองดําเนินการต่อไป   หากดําเนินการในลักษณะที่ นิติกรแจ้งจะทําให้

ผู้ประกอบการในพืน้ที่ไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

นายกเทศมนตรี   สําหรับความเห็นสว่นตัวเห็นดว้ยกับที่งานนิติการเสนอที่ประชุม  ควร

ประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

นายสุพล  กันทาสม   สําหรับเร่ืองรอ้งเรียนขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมเพ่ิมเตมิ  ดังนี้ 

  1. สําหรับนํ้าเน่าเสียบริเวณซอย  3 สาเหตุมี  2  ประเด็น แหล่งนํ้า

เสียคือร้านหมูกระทะ  และร้านขายของชํา   ซึ่งต้ังเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ 

ต่อท่อนํ้าลงรางระบายนํ้าของเทศบาลโดยตรง นํ้าเสียที่มาจากเคร่ืองซักผ้าจะมี

สารอินทรีย์เกิดการหมักทําให้นํ้าเสีย   ร้านหมูกระทะ  โดยที่ร้านได้ติดต้ังถัง

บําบัดนํ้าเสียไว้แล้วแต่คิดว่าคงไม่สัมพันธ์กับจํานวนนํ้า  นํ้าอยู่ในระบบไม่นาน

พอทําให้ที่ปล่อยออกมาไมส่ะอาดเท่าที่ควร  สําหรับรางระบายนํ้าที่เทศบาลได้

ก่อสร้างใหม่น้ัน ช่างผู้ควบคุมงาน  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เห็นว่าระดับ

รางลกึพอสมควร  เมื่อมองดูแล้วจะเห็นว่ามีนํ้าขังอยู่ภายในรางระบายนํ้า   
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ในอนาคตอาจเป็นแหล่งนํ้าเน่าเสีย มีนํ้าขังอยู่เสมอ  อาจต้องติดเคร่ืองสูบนํ้า

เพ่ือสูบนํ้าออกปูองกันนํ้าขังในรางระบายนํ้า  เพราะมองจากแบบแปลนไม่มี

การฝังท่อให้ซมึออกจากระบบ  หรือใช้วิธสีูบนํ้าในรางระบายนํ้ามารดนํ้าสนาม

หญา้ของเทศบาล  เป็นการดหีรือไม่ 

  2. เ ร่ืองสถานที่จํ าหน่ายอาหาร   ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  

นายกเทศมนตรีมีอํานาจอนุญาตให้จําหน่ายหรือสะสมอาหารในพื้นที่ได ้

สําหรับการจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พืน้ที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร  

ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้เลยและมาแจ้งเทศบาล  โดยมีระเบียบ

และมาตรการ  12 – 15  ข้อ  ให้ถือปฏิบัติ  สําหรับพื้นที่จําหน่ายและสะสม

อาหาร  พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร  ต้องมาขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถ

เปิดร้านดําเนนิการได้   แต่ในพื้นที่เทศบาลที่ปฏิบัติมาโดยตลอดคือมักจะเปิด

กิจการก่อนแล้วค่อยมาขออนุญาต   การดูแลจะดูว่าร้านค้าจะตอ้งไมส่ร้างเหตุ

เดือดร้อน รําคาญให้กับประชาชน  การเล่นดนตรีจะเข้าข่ายกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  การแสดงดนตรีในเขตเทศบาลจะมีร้านที่มีดนตรี  คือร้าน

ชิลลเ์ฮาท์  และร้านบักบาร ์ ร้านลิ้นชาค่าเฟ ุ  สําหรับร้านต้นเฟริน์น้ันมีการเล่น

ดนตรีสดบา้งบางคืน  แตไ่มไ่ด้ขออนุญาตแต่อย่างใด  สําหรับการกําหนดเวลา

ปิดร้านน้ันได้สลักหลังไว้ในใบอนุญาตแล้ว  ร้านค้าที่เปิดดึกน้ันส่วนใหญ่จะขาย

สุราและเข้าขา่ยสถานบันเทิง  แตใ่นพืน้ที่เทศบาลไม่เข้าข่าย  ต้องได้รับอนุญาต

กับกระทรวงมหาดไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งนายกเทศมนตรีสามารถ

สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ  ถอืปฏิบัตไิด้   การจําหน่ายสุราไมไ่ด้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

เทศบาลตําบลสันปุาตอง   แต่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์  โดยหน่วยงานสาธารณสุขอําเภอเป็นผู้รับผิดชอบบังคับตาม

กฎหมาย  บางครั้งร้านปิดเกินเวลา  24.00 น. เมื่อดนตรีเลิกโชว์แล้ว  ร้านปิด  

แต่ลูกค้าบางคนยังพูดคุยกันเสียงดังหน้าร้าน และจอดรถกีดขวางการจราจร  

ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง  ได้รับความเดอืดร้อนรําคาญ 

นายกเทศมนตรี   ควรมีการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.3  สรุปโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับ

ผู้น าชุมชน  เทศบาลต าบลสันป่าตอง (งานพัฒนาชุมชน) 

นางคณิสร ปัญโญ   สรุป โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาให้กับผู้นํา

ชุมชน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 , 24-25 มกราคม 2561  รายละเอียด

ดังน้ี 

   วันที ่22  มกราคม 2561   

- บรรยายเร่ือง ภูมิปัญญา/ทุนชุมชนสูเ่ศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง  

โดยนายมนูญ  เชือ้อินต๊ะ  ตําแหน่ง พัฒนาการอําเภอสันปุาตอง  

- บรรยายเร่ือง การสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยนายบุญศรี  พานมูล  ตําแหน่ง เกษตรอําเภอสันปุาตอง 

วันที่  24  มกราคม  2561 

- ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลเวียงสา  จ.น่าน 

วันที่  25  มกราคม  2561 

- ศึกษาดูงานองค์การบรหิารสว่นตําบลนํ้าเกี๋ยน  จ.น่าน 

สรุปค่าใช้จา่ย  ดังนี้ 

1. ค่าวิทยากร จํานวน 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600.- บาทเป็นเงิน   

 3,000.- บาท

 2. ค่าปูายไวนิล ขนาด 4 เมตร จํานวน 1 ผืน  เป็นเงิน  400.- บาท

3. ค่าของที่ระลกึ จํานวน 2 ชิน้ ๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน   

 1,000.- บาท

4. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง(รถตู้) จํานวน 6 คันๆ ละ 7,000.- บาท

 เป็นเงิน  42,000.- บาท

5. ค่าอาหารวันที่ 22 มกราคม 2561 จํานวน 70 คน ๆ ละ 70.- 

 บาทเป็นเงิน 4,900.- บาท

6. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วันที่ 22 มกราคม 2561 จํานวน 

 70 คน ๆ ละ 25.- บาท เป็นเงิน   3,500.- บาท

 9. ค่าอาหาร วันที ่24 มกราคม 2561

    -  อาหารกลางวัน จํานวน 59 คน ๆ ละ 80.- บาท เป็นเงิน 

     4,720.- บาท
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    -  อาหารเย็น จํานวน 59 คน ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน        

     10,620.- บาท

    -  ค่าที่พัก  จํานวน  30  ห้อง ๆ ละ  1,000.- บาท เป็นเงิน  

     30,000.- บาท

 10. ค่าอาหารวันที่  25 มีนาคม 2561 

    -  อาหารกลางวัน จํานวน 59 คน ๆ ละ 80.- บาท   เป็นเงิน   

     4,560.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด  104,700.- บาท (-หน่ึงแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้า

 สิบบาทถ้วน-)

สรุปแบบประเมิน  โครงการฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้  และทัศนศึกษา

ให้กับผู้นําชุมชน  ปี  2561  ในวันที่  22  มกราคม  2561 

สิ่งที่ประทับใจ 

1.  วิทยาการบรรยายให้ความรู ้เข้าใจง่าย  ทําใหผู้้เข้าร่วมอบรม

เข้าใจไดง้่ายมากขึน้ 

2. บรรยายเนือ้หาตรงกับหัวข้อที่อบรม 

3. วิทยากรมีเทคนคิในการบรรยายไมน่่าเบื่อ ได้ทั้งสาระความรู้ และ

ความสนุกสนานในการอบรม 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1. ไมค์ที่ใช้ไม่ค่อยดี 

2. อบรมในฤดูหนาวซึ่งมอีากาศเย็นสบายควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบาย

อากาศ ไมค่วรเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

3. ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อไมค์ลอยไว้กับห้องประชุมเพ่ือ

ความสะดวกในการบรรยายให้ความรูใ้นการอบรมตามโครงการ

ต่าง ๆ  

โครงการ/กิจกรรมที่อยากจะให้เทศบาลจัดในปีงบประมาณถัดไป 

1. ควรเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมไปยังสถานที่ต่าง ๆ  

2. ควรให้ผู้นําชุมชนเสนอการไปทัศนศึกษาดูงาน 

3. กิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณ ี  ศาสนา 

ข้อเสนอแนะอื่น 

ไมม่ ี
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สรุปแบบประเมิน  โครงการฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้  และทัศนศึกษา

ให้กับผู้นําชุมชน  ปี  2561  ในวันที่  22-23  มกราคม  2561 

สิ่งที่ท่านประทับใจ 

1. ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที ่

2. สถานที่ศึกษาดูงาน 

3. การทํางานของเจ้าหน้าที ่

4. ได้รับความรู้จากการดูงาน 

5. ประทับใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทํา 

6. ได้รับความรู้และขอ้คิดหลายอย่าง 

7. การอนุรักษ์ซึ่งความเป็นอยู ่สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม 

8. การดูงานเป็นไปตามที่คิดไว้ มีความรู้ไปตอ่ยอดในชุมชนได้ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1. การรักษาเวลาควรกระชับกว่าน้ี 

2. คณะทํางานทํางานไมเ่ต็มที่ควรมคีวามรับผิดชอบมากกว่านี้ 

โครงการและกิจกรรมที่ควรจัดต่อไป 

1. ขอให้ไปทะเลฝั่งอันดามัน 

2. ภาคอีสาน 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

1. ควรเปลี่ยนไปทัศนศึกษาทางทะเลบา้ง 

2. งานที่ไดรั้บความรู้มากแตยั่งขาดบุคลากร 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ไมค์ลอยที่ใช้ในห้องประชุมของเทศบาลได้สูญหายไป  ได้จัดซื้อมา

ราคาสูงพอสมควร  ใครเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี   มอบหมายให้  นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคลฯ 

ตรวจสอบและรายงานดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.4 เทศบาลต าบลกงไกรลาศ  ขอความอนุเคราะห์ทัศนศึกษาด้าน

กจิกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลต าบลสันป่าตอง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  

(งานพัฒนาชุมชน) 

นางคณิสร  ปัญโญ   ในวันที่  12 กุมภาพันธ์  2561  เทศบาลตําบลกงไกรลาศ  ขอความ

อนุเคราะห์ทัศนศึกษาด้านกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตําบลสันปุาตอง        

เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป   งานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดเตรียมงานโดยมีการ

ฟูอนเจิงต้อนรับ   และกลุ ่มสตรีจะนําสินค้ามาจําหน่ายให้  จะมีการ

บรรยายให้คณะดูงาน ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลสันปุาตอง 

   และในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561   เทศบาลตําบลโคกสําโรง  

จังหวัดลพบุร ี ขอความอนุเคราะห์ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  จํานวน  200  ราย  

เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 

 

   กองคลัง 

 5.5 สรุปรายรับ – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ขอแจ้งที่ประชุมทราบเร่ืองการแจกปฏิทินให้กับประชาชนผู้มาชําระ

ภาษีได้รับผลตอบรับที่ดิน  ประชาชนส่วนใหญ่กล่าวชมว่าทําได้ดีสวยงาม 

ปฏิทินที่แจกให้กับประชาชนตอนนี้งานพัฒนารายได้แจกไปหมดแล้ว   และนํ้า EM  

ที่แจกให้กับประชาชนก็ไดรั้บคําชม 

ขอสรุปรายรับ – รายจ่าย  ดังนี ้

    รายรับตามงบประมาณ   24,878,010.33  บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ  14,063,183.42  บาท 

    รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง  10,814,826.91  บาท 

    เงินฝากธนาคาร      44,783,914.93  บาท 

   ตามเอกสารข้อ 5  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2558   

(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง (ถมดิน)  และ

ปรับปรุงที่ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)  งบประมาณ  

1,880,000.-บาท 

    ตามเอกสารข้อ  6  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2559 

(1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง) รอเบิกจ่าย  

งบประมาณ   200,000.-บาท 
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ตามเอกสารข้อ 7  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย   ปีงบประมาณ  2560    

(ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย)   รวม  18  โครงการ  งบประมาณ   4,543,974.-บาท  

ท่านใดมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2560  

ที่ยังไมไ่ด้เบิกจา่ยสามารถสอบถามงานพัสดุ กองคลังได้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมตามข้อ 7 รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  

ปีงบประมาณ  2560  

1. จัดหาจุดรวมขยะอันตราย  จํานวน  15  ชุด  อยู่ระหว่างการจัดทํา TOR  

2. จัดซือ้เครื่องกรองนํ้า RO จํานวน  1  เครื่อง  ตรวจสอบดูแล้วเคร่ืองกรอง

นํ้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู ่ จึงเห็นควรชะลอเร่ืองไว้กอ่น 

3. รายการที่  3 – 7  อยู่ระหว่างการจัดซือ้ 

4. รายการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จํานวน  1  คัน  อยู่ระหว่างแต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

5. รายการจัดซื้อเคร่ืองทํานํ้าเย็นและรายการจัดซื้อถังต้มนํ้าสแตนเลส       

อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา 

6. รายการติดต้ังกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง  จํานวน  5  จุด  

อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงและรอจังหวัดอนุมัติผลการพิจารณา 

7. รายการโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดต้ัง  จํานวน  2  ชุด   

อยู่ระหว่างการดําเนินการติดต้ัง 

8. รายการจัดซื้อรถน่ังส่วนกลาง  จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพ่ือ

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 

9. ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ซอยเยื้องไปรษณีย์  หมู่ที่ 14 ตําบลยุหว่า  

เดมิทีได้ออกแบบเป็นรางระบายนํ้า คสล. ฝั่งขวาตลอดสายใช้งบประมาณ  

680,000.-บาท   หากทําการก่อสร้างรางระบายนํ้าตลอดสาย  นํ้าจะ

ไหลย้อนมา ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังได้   การแก้ไขปัญหาคือออกแบบใหม่โดย

ทํารางระบายนํ้าถึงแค่หน้าบ้านหัวหน้าปูองกัน  และข้ามมารางระบายนํ้า

ฝั่งซ้ายเพ่ือระบายนํ้า  ทําให้แก้ไขปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่ได้  และเป็นการ

ประหยัดงบประมาณของเทศบาลไปอีกประมาณหน่ึงแสนกว่าบาท   

10. โครงการก่อสร้างปรับผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต    หมู่ที่  14 

ตําบลยุหว่า  และโครงการปรับผิวจราจรคอนกรีตซอยศาลเจ้า  หมู่ที่ 10 

ตําบลยุหว่า  อยู่ระหว่างการเบิกจา่ยเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 
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11. โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สี่แยกบ้านโกยอน หมู่ที่ 10 

ตําบลยุหว่า  อยู่ระหว่างการแต่งต้ังกรรมการกําหนดราคากลาง           

ขอสอบถามนายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  ว่าจะดําเนินการกําหนดราคา

กลางพร้อมจัดซื้อจัดจา้งแล้วเสร็จเมื่อไร 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ สําหรับโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันศุกร์ที่   12  

กุมภาพันธ์  2561 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมว่าได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนบ้านช่าง

กระดาษขอให้ตัดหญ้าบริเวณร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี  เน่ืองจาก บดบัดวิสัยทัศน์

ของผู้ขับขี ่

   ตามที่งานพัฒนารายได้แจ้งที่ประชุมว่าได้ทําการแจกปฏิทินของ

เทศบาลให้กับประชาชนจนหมดแล้วน้ัน  ได้รวบรวมปฏิทินจากสมาชิกสภา

เทศบาลแล้วเหลอืประมาณ  40-50  อัน  จะมอบให้งานพัฒนารายได้แจกให้

ประชาชนที่มาเสยีภาษีต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามเร่ืองการขอยกเว้นระเบียบฯ ของโครงการก่อสร้าง  1  

โครงการ   โครงการถมดิน  และโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ข้างบ้าน 

สท.บุญส่ง  ไมท่ราบว่าเรื่องไปถงึไหน อย่างไร 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดสง่เอกสารเพ่ิมเตมิให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามเร่ืองการจําหน่ายครุภัณฑ์ของเทศบาล ไม่ทราบว่าอยู่ใน

ขั้นตอนใด 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์   การจําหน่ายครุภัณฑ์ของเทศบาลน้ัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงาน

การตรวจสอบครุภัณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์  เบื้องต้น ได้นํา

เอกสารให้กับคณะกรรมการตีราคา ให้ใส่ราคาเบือ้งต้น  และจะทําบันทึกเสนอ

นายกเทศมนตรี เร่ือง รายการการตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยจะโอนรถให้เลย

โดยไมร่อขั้นตอนการสบืราคา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากจะโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอื่น  สามารถทําได้อยู่แล้วเน่ืองจาก

เป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน  และขอฝาก ให้นายสุพล  กันทาสม  

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตรวจสอบเคร่ืองยนต์

ของรถบรรทุกขยะดังกลา่วว่าปัจจุบันสามารถใช้งานได้หรอืไม ่ 
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นายสุพล  กันทาสม   สําหรับรถบรรทุกขยะทั้งสองคันน้ันได้จอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานนาน

พอสมควรแลว้  แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพได้จงึได้ดําเนินการจําหน่ายแบตเตอร่ี

ไปแล้วเมื่อทําโครงการ 5 ส. ภายในอาคารสํานักงาน   หากเทศบาลโอน

รถบรรทุกขยะให้หน่วยงานอื่นก็ให้หน่วยงานที่รับมอบดําเนินการนํารถไปตรวจ

สภาพและต่อภาษีต่อไป  เน่ืองจาก หน่วยงานที่ไดรั้บมอบเตรียมงบประมาณไว้

เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะเรียบรอ้ยแล้ว 

นายกเทศมนตรี   แจ้งให้หน่วยงานที่จะรับโอนมาตรวจสอบรถก่อน  สําหรับการขนย้าย

หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดสามารถลากรถไปซ่อมแซมต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามที่ประชุม  เทศบาลตําบลยุหว่าได้จา้งเอกชนกําจัดขยะแล้ว

จะนํารถบรรทุกขยะของเทศบาลไปเพ่ือใช้งานใด   

นายสุพล  กันทาสม   ทราบมาว่าการจ้างเอกชนกําจัดขยะในพื้นที่  มักจะมีปัญหาเร่ืองขยะ

ตกค้างในพ้ืนที่อยู่บ่อยคร้ัง  อาจต้องการทดลองจัดเก็บขยะในพืน้ที่เองได้ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

 

กองการศึกษา 

5.6  สรุปโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 

นางชิณากานต์  เจริญสุข สรุปค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ.ศ.2561  

รายการเงินยืม จัดซือ้ของขวัญของรางวัลสําหรับมอบให้เด็กที่เข้าร่วมงาน   

เงินยืม  47,000.-บาท 

1. ซือ้ของร้านเปุาเปา   9,125.-บาท 

2. ซือ้ของร้านแสงเจริญเชียงใหม่ 7,075.-บาท 

3. ซือ้ของร้านเบ๊ณฑ์ตุ๊กตา  6,500.-บาท 

4. ซือ้ของบรษิัทเชียงใหม่จรรยา(รอบแรก)  5,918.-บาท 

5. ซือ้ของบริษัทเชียงใหม่จรรยา(รอบแรก)  9,098.-บาท 

รวมใช้ไป  37,716.-บาท 

คงเหลอืคืนเงินเทศบาล  9,284.-บาท 

   สรุปค่าใช้จา่ยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ.ศ.2561 

   รายการจัดซือ้ 

1. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์สําหรับตกแตง่เวทีและจัดกิจกรรม 1,583.-บาท 

2. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์สําหรับตกแตง่เวที  2,075.-บาท 

รายการจัดจ้าง 

1. จัดจ้างเลีย้งอาหารว่างและเคร่ืองดื่มประชุมจัดเตรียมงาน 1,250.-บาท 
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2. จัดจ้างทําปูายไวนิลสําหรับประชาสัมพันธ์และฉากเวที 3,202.-บาท 

3. จัดจ้างทําอาหารเช้าและกลางวันสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลา

ราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามเต็นท์ต่าง  ๆ  11,280.-บาท 

4. จัดจ้างเคร่ืองเสยีงชุดเล็กสําหรับประชาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมบนเวที   

3,500.-บาท 

5. จัดจ้างพิธกีรดําเนนิกิจกรรมบนเวที  จํานวน  1  คน   1,500.-บาท 

ต้ังงบประมาณไว้   70,000.-บาท 

ใช้เงินไปทั้งส้ิน     62,106.-บาท 

คงเหลอื      7,894.-บาท 

 งานวันเด็กประจําปี พ.ศ.2561  ที่ผ่านมานี้  ขอน้อมรับว่ามีข้อบกพร่อง

หลายประการ ซึ่งจะไดนํ้าข้อแนะนําไปปรับปรุงในปีต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดมิ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ในปีนี ้ นายธนกร  อุดมพันธุ์  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ได้มาดูแล

กองการศึกษา  โดยข้าพเจ้าได้ช่วยประสานงานและเป็นพิธีกรในโครงการวัน

เด็กแห่งชาติ  สําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปีนี้เร่ิมจากได้รับข้อร้องเรียนจาก

ประชาชนว่ามีการทดลองเคร่ืองเสียงในเวลาสามทุ่มทําให้รบกวนประชาชนที่

อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง   สําหรับบรรยากาศภายในงานในปีที่ผ่านมามีการ

เก็บรางวัลช้ินใหญ่ ๆ ไว้ในช่วงท้าย ๆ งาน  ซึ่งเด็กและเยาวชนบางส่วนทยอย

กลับเกือบหมดแล้ว  ในปีนี้จึงได้แจ้งกับกองการศึกษาว่าจะทยอยแจกของ

รางวัลไปเร่ือย ๆ   และงานพิธีกรต่อไปไม่ต้องจ้างพิธีกรแล้ว  ใช้วิธีฝึกฝน

เจ้าหน้าที่ที่พอจะสามารถทําได้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   สําหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2561  ในปีน้ีได้

มีโอกาสดูแลกองการศึกษาซึ่งได้พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงาน  และจะนําไป

ปรับปรุงในปีต่อไป  ในวันนี้ขอสอบถามเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคให้กับ

เทศบาลว่าคงเหลือเท่าไร 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ขอรายงานยอดเงินบรจิาคให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 

  ของบริจาค  66  ราย  เงินบริจาค  100  ราย  ยอดเงิน  27,910.-บาท  

แยกเป็นรายจ่ายที่ไม่ไดเ้บิกจา่ยในงบประมาณ 

1. ค่าแสลม  500.-บาท   ค่าไมไ้ผ ่404.-บาท       

2. จักรยาน  2 คัน    2,380.-บาท 

3. ค่าลวด ด้ามมีด  100.-บาท 

4. ไอศรีม   1,350.-บาท  

5. ค่าใช้จา่ยของกองการศึกษา  2,694.-บาท 
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6. ค่าแก๊ส LPG  เพ่ือสาธติการดับเพลิง  500.-บาท 

7. จัดซือ้ของขวัญร้านเปุาเปา   10,000.-บาท 

8. ค่าน้ําแข็งในงาน  100.-บาท 

9. ค่ากาแฟ โอวัลติน  ในตอนเช้า  451.-บาท 

10. แก้วน้ําพลาสติก  210.-บาท 

11. จัดซือ้ลูกชิน้เพ่ือแจกเด็กที่มาร่วมงาน  1,000.-บาท  

12. ค่าบํารุงโต๊ะ เก้าอี้ ที่ไปยืมมาจากวัดสันปุาตอง วัดศรีอรุณ  

ชุมชนบ้านหย่อน  แห่งละ  200.-บาท  รวม  600.-บาท 

13. ค่าบํารุงเวทีชุมชนมะจําโรง ชุมชนหลังอําเภอ แห่งละ 300.-บาท  

รวม   600.-บาท 

14. ค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเตมิ  1,720.-บาท 

รวมค่าใช้จา่ยทั้งสิ้น   25,109.-บาท  เงินคงเหลอื   2,801.-บาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   สําหรับเงินบรจิาคที่เหลอืจ่ายให้เก็บไว้จัดซื้อของขวัญเพ่ือจัดกิจกรรม

วันเด็ก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไป  เพราะตามวัตถุประสงค์ของ

คนที่บรจิาคเงินต้องการให้เป็นของขวัญสําหรับเด็ก 

นายกเทศมนตรี   บริเวณทางแยกบ้านช่างกระดาษมีต้นไม้บังทัศนวิสัย  โดยเทศบาลได้

แจ้งเจ้าของร้านให้เก็บกวาดต้นไม้ในบ้านเอง  เพราะเทศบาลจะทําให้เฉพาะ

พ้ืนที่สาธารณะเท่าน้ัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองสาธารณสุข 

นายสุพล  กันทาสม   ในวันน้ีมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จํานวน   5  เร่ือง ดังนี้ 

1. สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  ได้แจ้งการดําเนินการ

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

เบือ้งต้นได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์

โลก (อถล.)   96  คน  และได้รายงานให้อําเภอทราบแล้ว   เปูาหมายของ 

อถล. ในพ้ืนที่เทศบาลต้องได้ร้อยละ 50 ของจํานวนหลังคาเรือนในพื้นที่

รับผิดชอบ  หากมีผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดอาจต้องขอความร่วมมือ

จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสมัครให้ครบจํานวนต่อไป 
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2. ผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของเทศบาลตําบล

สันปุาตอง   ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ประจําปี 

พ.ศ.2561  โดยสรุปผลการตรวจสอบ  ดังนี้ 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หมายเหตุ 

1.บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

-ไม่มีการปูองกันแมลง นก และสัตวท์ี่เป็นพาหนะนําโรคเขา้ไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

-ไม่มีทางเดนิที่มีระบบปูองกันการเดนิย้อนกลับของสุกรจากโรงพักสัตว์ 

ไม่ผ่านกฎกระทรวง  

ขอ้ 7(5) ขอ้ 11 (6) 

2. โครงสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

-พืน้ภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์มีการสกึกร่อน และมีนํ้าท่วมขัง 

-โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่มีสว่นประกอบที่เป็นผนัง ประตู และเพดาน 

ไม่ผ่านกฎกระทรวง 

ขอ้ 8 (1) 

3.บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

-ไม่มีการแบ่งพืน้ที่ภายในโรงฆ่าสัตว์ สว่นที่สะอาด และส่วนที่ไม่สะอาด 

-ไม่มีระบบระบายน้ําทิ้งที่ปูองกันนํ้าทิง้จากส่วนที่ไม่สะอาดไหลสูส่ว่นที่สะอาดได้ 

-ระบบแสงสว่างจากหลอดไฟฟูาภายในโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีฝาครอบ และแสงสว่างมี

ความเขม้ของแสงนอ้ย 

-ไม่มีอ่างลา้งมือทุกห้องผลิตภายในอาคาร 

ไม่ผ่านกฎกระทรวง 

ขอ้ 9 (2) 

ขอ้ 9 (4ก) 

ขอ้ 9 (6) 

ขอ้ 9 (8) 

4.การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

-ไม่มีการบันทึกข้อมูลการตรวจโรคสัตว์ก่อนทําการฆ่าสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์

และซากสัตวห์ลังการทําการฆ่าสัตว์ 

-ไม่มีมาตรการปูองกันให้เนื้อสัตว์และซากสัตว์ปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก โดยให้ซากสัตว์

สัมผัสพื้นทุกขัน้ตอนของการผลิต 

-ผู้รับใบอนุญาต (เทศบาลตําบลสันปุาตอง) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปูองกันการระบาดของโรคตดิต่อ 

ไม่ผ่านกฎกระทรวงฯ 

ขอ้ 14 (4) 

ขอ้ 14 (5) 

ขอ้ 15 (1) 

5. สุขลักษณะสว่นบุคคล 

-ผู้ปฏิบัตงิานเชือดและชําแหละสัตว์ไม่มีการตรวจสุขภาพประจําปี 

กฎกระทรวง ฯ 

ขอ้ 16 (1ก) 

6.สุขลักษณะในการปฏิบัตงิาน 

-ไม่มีมาตรการในการปูองกันและกําจัดแมลง นก และสัตวพ์าหะนําโรคทั้งภายในและ

บริเวณโดยรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

-ไม่มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องอาบน้ํา และห้องสุขา 

-ไม่มีคู่มือการปฏิบัตงิานในการทุกขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

-ไม่มีระบบการเรียกคืนสินค้าและการสืบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์ และจัดเก็บ

เอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

กฎกระทรวงฯ 

ขอ้ 16 (2ง) 

ขอ้ 16 (2ช) 

ขอ้ 17 

ขอ้ 18 
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 และเทศบาลจะต้องดําเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

โดยให้ระยะเวลาปรับปรุง  1 ปี 

 ในวันน้ีจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะดําเนนิการเช่นไร 

1. หากจะดําเนินการต่อเน่ืองจะต้องหางบประมาณเพ่ือก่อสร้าง

อาคารโรงฆ่าสัตว์  สรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน  และการ

บรหิารกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

2. หยุดประกอบกิจการ  ซึ่งต้องเชิญผู้เกี่ยวข้อง  มาเตรียมความ

พร้อม  โดยเบื้องต้นปศุสัตว์จังหวัดได้นัดประชุมผู้ประกอบการ

พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล  ผู้ที่เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันหาก

ต้องปิดกิจการไป  และหากเทศบาลไม่สามารถปรับปรุงตามที่

กําหนดไดจ้ะต้องได้ใบพักใช้โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลไปก่อน โดยจะ

มี เงื่ อนไขว่าจะต้องดํา เ นินการป รับปรุงหลักเกณฑ์ตามที่

กฎกระทรวงภายในเวลาที่กําหนด  และหากไม่สามารถปรับปรุงได้

ตามที่กําหนดจะต้องได้ใบเพิกถอนเป็นลําดับต่อไป 

3. ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ประจําปี  2561 ได้มีโอกาส

เข้าร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีตําบลสันปุาตองเร่ืองการประเมินเมือง

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  ประจําปี  2561  เดมิเทศบาลได้เคยประชุมที่จังหวัด

ลําปางเป็นการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน  ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น  

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน สําหรับหลักเกณฑ์หัวข้อการประเมิน

จะมีทั้งหมด  4  ด้าน  ด้านเมืองอยู่ดีคนมีสุข  ด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืนและ

เทศบาลแห่งการเรียนรู้  และการจัดการที่ดี   หากเทศบาลประสงค์เข้าร่วม

โครงการสามารถจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับการประเมิน  ภายในวันที่  30  

เมษายน  2561  หากท่านใดต้องการทราบข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน

เพ่ิมเตมิสามารถเข้าดูไดท้ี่เว็ปไซต์ของกรมสง่เสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

จึงขอสอบถามนายกเทศมนตรีว่ามีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินดังกล่าว

หรือไม่  หากเทศบาลประสงค์เข้าร่วมประเมินฯ  จะได้จัดทําคําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางานตามหัวข้อที่กําหนดต่อไป  ซึ่งในเวปไซต์จะมีตัวอย่างการเขียน

โครงการ  การจัดทําเอกสาร 

4. การเปิดศูนย์เครือข่ายสมาพันธ์ผู้สูงอายุ เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี  

ได้รับการประสานจากโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในการดูแลของงานพัฒนาชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล  โดยโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์

เครือข่ายแห่งชาติ  เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี   ได้แต่งต้ังต้ังคณะกรรมการ
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เครอืข่ายผู้สูงอายุเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ีอําเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

โดยคณะกรรมการมี  นายอุทัย  บุญช่ืน   เป็นประธานคณะกรรมการ      นาย

ศิริพงษ์  อินทะวงค์   รองประธาน  นายนิคม   ชัยวงค์  รองประธาน  และมี

คณะกรรมการร่วม  13 ท่าน  คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยนายอําเภอสันปุาตอง  

เป็นประธานที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรี  รองประธานที่ปรึกษา   ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลสันปุาตอง  รองประธานที่ปรึกษา  สาธารณสุขอําเภอสันปุาตอง   

สา ธ ารณ สุ ข เ ท ศบ า ล ตํา บ ลสั นปุ าตอ ง  ท้ อ งถิ่ น อํ า เ ภ อสั นปุ า ตอ ง                

เป็นเลขานุการ   และในวันที่  12 กุมภาพันธ์  2561 มีพิธีเปิดปูายศูนย์

เครือข่ายผู้สูงอายุที่สมาคมพ่อค้าสันปุาตอง  และบรรยายพิเศษจาก

โรงพยาบาลสันปุาตอง  สิ่งที่เทศบาลจะต้องดําเนินการช่วยเหลือเตรียมจัด

สถานที่ในบ่ายวันศุกร์ที่จะถงึนี ้  และขอยืมวัสดุอุปกรณ์เพื่อตกแตง่บางส่วน    

5. การจัดระบบบรกิารดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่  (Long Term Care- LTC)  โดยเทศบาลได้สมัครเข้าร่วม

โครงการ Long Term Care-LTC ขณะนี้มผีู้ปุวยที่อยูใ่นความดูแลอนุเคราะห์  9  

ราย ประเมินคุณภาพชีวิตตามแบบประเมินที่กําหนดได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์  

9  ราย  และใน  9  รายนี้  ได้ต้ังคณะอนุกรรมการ Long Term Care-LTC ไป

แล้วและรอการอุดหนุนงบประมาณ  และทาง สป.สช.เขต 1 จะอุดหนุน

งบประมาณให้รายละ  5,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  45,000.-บาท  โดย

งบประมาณดังกล่าวจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่

โรงพยาบาลไดจ้ัดอบรมให้ไปแลว้  สว่นที่เกี่ยวข้องคือ    

1. CG   care giver   ผู้ช่วยเหลอืและดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ซึ่ง

บุคคลเหล่าน้ีจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร  70  ช่ัวโมงของกระทรวง

สาธารณสุข โดยในพืน้ที่เทศบาลมีบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้รองรับอยู่  

40  ท่าน  อบรมในปีที่ผ่านมา 

2. CM care manager  ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง    คือ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  โดยผู้ผ่ านการอบรมหลักสูตรนี้   2  ท่านคือ      

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสันปุาตองจะเป็น คุณจินภัทร  จิอู๋   และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบหารจะเป็นหมอน่ิม ในกระบวนการทํางาน

น้ันแคร์เมเนเจอร์จะต้องเขียนแผน 
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3. CP care plan  แผนดูแลคนปุวย  จํานวน  9  คนในพื้นที่  โดยแยก

ออกมาว่าดูแลผู้ปุวย  1  คน  จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ อะไรบ้าง  เงินอุดหนุน

รายละ  5,000.-บาท  จะเป็นค่าตอบแทนของคนที่ไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง (CG)  สําหรับค่าตอบแทนจะมีระเบียบอยู่ 2 ส่วน  คือโอนเงิน

งบประมาณไปที่หน่วยบริการ  ได้แก่โรงพยาบาล  หรืออนามัย   ก็สามารถ

จ่ายเงินให้ผู้ดูแลน้ีในอัตราเดอืนละ  1,000.-บาท  และไมเ่กิน  1,500.-บาท    

สําหรับ CG ที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 – 15 คน  แต่สําหรับในพื้นที่เทศบาลน้ันคาด

ว่าจะน้อยกว่า นี้   ซึ่ งสามารถเบิกจ่ายได้ ไม่ เกินเดือนละ 60 0.-บาท             

อีกช่องทางหน่ึงคือการโอนเงินงบประมาณผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใต้การกํากับของเทศบาล  สามารถจ่ายเป็นรายวัน

ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุไมเ่กินวันละ  300.-บาท    ในแนวโน้มของ สปสช.เขต 1 

การปฏิบัตงิานที่ผ่านมาค่อนขา้งมีปัญหา   บางกองทุนไม่สามารถจ่ายเงินก้อน

น้ีได้  เพราะในอดตีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเร่ืองระเบียบที่จะให้

สถานบรกิารหรือหน่วยงานบรกิารจ่ายเงินให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยไม่มีระเบียบ

รองรับให้เบิกเงินบํารุงมาจ่ายค่าดูแลได้  ภายหลังมีระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุขให้สามารถจ่ายได้ในอัตราไมเ่กิน  300.-บาท/เดอืน  และจ่ายผ่าน

ศูนย์  ต่อมาได้แก้ไขระเบียบให้สามารถจ่ายได้เดือนละ  600.-บาท  และไม่

เกิน  1,500.-บาท   ซึ่งทําให้อนามัยไมต้่องการรับเงินเข้าระบบ   เพราะหาก

รับเงินเข้าระบบแล้วจะต้องทําเอการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุใหม่  และ

มีปัญหาเร่ืองขั้นตอนการดําเนินการ  แต่โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็น

ระบบแต่อาจใช้เวลานานกว่าซึ่งไม่อยากรับเงินก้อนนี้เช่นเดียวกัน  สปสช.เขต 1  

จึงไดนํ้ารูปแบบของเทศบาลตําบลบ้านหลวง  เป็นต้นแบบให้ความรู้ทั่วประเทศ  

และเขต 1 เชียงใหม่ใช้แนวนี้เป็นหลัก  และให้ทุกหน่วยงานที่สมัครในปี 

พ.ศ.2561  ได้จัดต้ังศูนย์  สําหรับเทศบาลตําบลสันปุาตอง  มีส่วนที่งาน

พัฒนาชุมชนได้จัดทําไปแล้วคือศูนย์ผู้สูงอายุ  อาจต้องหาแนวทางต้ังเป็นศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สามารถรับเงินอุดหนุนได้จากเทศบาล  ทุกวันน้ี

เทศบาลก็ได้อุดหนุนงบประมาณต่างๆ ให้ศูนย์  โดยงานพัฒนาชุมชน

รับผิดชอบ   
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นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา เทศบาลจัดต้ังศูนย์และดําเนินการเอง  เทศบาลอุดหนุนกํากับดูแล

งบประมาณ  ในส่วนของเทศบาลจะจัดต้ังศูนย์ที่ไหน  และมีโรงพยาบาลดูแล 

การต้ังศูนย์แบบนี้ต้องการบริหารงบประมาณเอง  เทศบาลจะสามารถ

บรหิารงานได้หรอืไม ่ ต้องศึกษารายละเอียดการเบิกจา่ยให้ถูกต้อง 

   สําหรับเร่ืองโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลซึ่งได้บริหารงานมานานแล้ว  หาก

สามารถสรรหางบประมาณเพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้ก็เป็นการดี   จะเป็น

รายได้ให้กับเทศบาลหรือไม ่ แตก่ารลงทุนสูงไปมาก  ต้องหารือกันอีกคร้ังหน่ึง 

นายสุพล  กันทาสม   ตามพระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์ที่ออกในปีงบประมาณ พ.ศ.2535  

และมีออกฉบับใหม่ พ.ศ.2559   โดยมีกฎกระทรวงรองรับกับพรบ.ให้แล้ว

เสร็จภายในหน่ึงปี  เหลอือัตราค่าธรรมเนียม  จะเก็บตัวละ  50.-บาท  แต่ยัง

ไมม่ีกฏกระทรวงรองรับ  และผู้ฆ่าสัตว์จะต้องมาย่ืนขอฆ่าสัตว์เป็นรายวันและ

สัตว์มาจากฟาร์มไหน  เลขที่ฟาร์มคืออะไร จํานวนที่จะขอฆ่าเท่าไร  และ

เทศบาลจะออกให้เป็นรายวัน  หากเทศบาลตําบลสันปุาตองจะศึกษาดูโรงฆ่า

สัตว์ของเทศบาลขา้งเคียงจะเป็นการดหีรือไม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองช่าง 

5.6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2561   

รายงานเดือนมกราคม  2561  (งานไฟฟ้าฯ) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา   ในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ.2561  ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟูา

สาธารณะ  ในวันที่  3  มกราคม  2561 เวลา  18.00 - 22.00 น.  

รายละเอียดดังน้ี 

   1. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณหน้าร้านก๋วยเตีย๋วน้ําฝน  

    2. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณคันคลองบ้านไร่ 

    3. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนกลางทุ่ง ชุมชนบ้านปุาลาน 

   ในวันที่  17  มกราคม  2561  เวลา  18.00 – 22.00 น. รายละเอียดดังน้ี 

1. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนอ้อมอําเภอ 

2. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณซอยนกไท 

3. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณบ้านต้นผึ้ง 

4. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณชุมชนบ้านกลาง 
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จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา   ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุม  เน่ืองจาก สัญญาจ้างตามโครงการ

ก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณที่ดิน  19  ไร่ จะหมดสัญญาจ้างในวันที่  17  

กุมภาพันธ์  2561  ต่อไปเทศบาลฯ จะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลหญา้

ในสนามกีฬาต่อจากผู้รับเหมา 

นายกเทศมนตรี   ต้องเตรียมไดโว่ ขนาด  2 นิว้  การใช้แรงงานคนในการดูแล  เป็นการ

เสยีเวลา และเสยีกําลังคน  หากใช้ไดโว่ และแยกจาก  2  นิว้เป็น  3 นิว้  และ

ใช้สปรงิเกอร์และใช้คนลากไป  เป็นการประหยัด 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา    ขอนําเรียนปัจจุบันคนงานของผู้รับจ้างใช้แรงงานคนดูแลอยู่  4  คน   

ได ้หาร ือก ับร ักษาการผู ้อํานวยการกองช ่างและผู ้ช ่วย เจ ้าพนักงาน

สวนสาธารณะ  มีคํานวณระยะความยาวและระยะของปืนรถนํ้า  รัศมี  

30  เมตร  จึงวางแผนจะรถนํ้าทีละ  3  ตัว ไดโว่ 1 ตัว  ปืน 1 อัน 1 วัน

จะย้ายจุด  4 รอบ  ปัญหาคือปัจจุบันไดโว่ไม่มี  และหากใช้สายยางต้องใช้

แรงงานคนเพื่อย้ายแต่สายยางเส้นใหญ่มีนํ้าหนักมากจะต้องใช้แรงงาน

หลายคนในการย้าย  หากเดินท่อ PVC ไว้  2  ข้าง  ใช้ไดโว่  3  ตัว

เหมือนเดิม  เดินเคร่ืองทีละ  3  ปั้ม 

นายกเทศมนตรี   ใช้สปรงิเกอร์ไดห้รือไม่ 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา   หากใช้สปริงเกอร์ต้องใช้เวลานานถึงจะรถนํ้าทั่วทั้งสนาม และต้องใช้

แรงงานคนคอยเปลี่ยนย้ายจุดให้ทั่วถึง  แต่หากใช้วิธีที่กองช่างได้เสนอให้ที่

ประชุมทราบจะเป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและกําลังคน  โดยใช้

งบประมาณเพียงสองหมื่นกว่าบาท 

นายกเทศมนตรี   แก้ปัญหาโดยการแบ่งวางสปริงเกอร์เป็นสองสาย  หลังจากเสร็จจาก

ประชุมประจําเดอืนในวันน้ีแล้ว  ให้กองช่างออกไปดูพ้ืนที่หน้างานบริเวณสนาม

กีฬากับนายกเทศมนตรีเพื่อวางแผนการดําเนนิงานต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

สอ.วันชัย  สังข์สุทธิ์   ขอสอบถามที่ประชุมว่าโครงการตัดต้นไมจ้ะเร่ิมดําเนินการในช่วงใด 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา   ขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัดต้นไม้  โดย  นายธนกร  อุดมพันธุ์  

รองนายกเทศมนตรี  มอบให้งานปูองกันและกองช่างออกสํารวจต้นไม้  แต่ใน

ความเห็นส่วนตัวเห็นว่าหากขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่

ร่วมสํารวจพ้ืนที่ว่าต้องการตัดต้นไม้ใดบ้างและแจ้งข้อมูลมายังเทศบาลเพ่ือ

วิเคราะห์และวางแผนการตัดต้นไมด้หีรือไม ่  

นายกเทศมนตรี   แยกประเภทต้นไม้ออกเป็น  3  ประเภท  คือ  ต้นไม้ในที่สาธารณะ  

ต้นไมใ้นที่ดินสว่นบุคคล  และต้นไมข้องเทศบาลที่ต้องดูแล 

สอ.วันชัย  สังข์สุทธิ์   จะต้องยื่นเป็นคํารอ้งมายังเทศบาลใช่หรอืไม่ 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา   ให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันปุาตองแจ้งมายังเทศบาล ว่ามีต้นไม้

บริเวณใดที่มีความต้องการให้ตัด  แล้วกองช่างจะสํารวจและนําเข้าแผนการ

ตัดต้นไมต่้อไป 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.25  น. 

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   

 

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                (  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  )  

            รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                ปลัดเทศบาลตําบลสันปุาตอง 

 

 

 


